

EA รถบัสอีวีมาแล้ว จ่อเซ็นลูกค้EVเพิ่ม

ทับทิม - EA ลีนสุดการรอดคอย
ประเดิมส่งมอบรถบัสไฟฟ้า (EV
Bus) แล้ว เดือนนี้คาดส่งมอบ 120
คัน โภชรายได้เข้ากระเป๋าแล้ว 1 พัน
ล้านบาท จ่อเซ็นสัญญาลูกค้เพิ่ม
มันใจปีนี้ ส่งมอบรถได้ 500 คัน
โรงงานเบต เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์
ภายในต้นไตรมาส 4/2564 แยม
ผลงานไตรมาส 3/2564 สดใส
ผลพวงส่งรถบัสอีวี-โรงไฟฟ้า
ลมสุดพิศเข้าสู่ไฮซีซั่น

→ → → **อ่านหน้า 2**



EA

(ต่อจากหน้า 1)

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า บริษัทได้เริ่มส่งมอบรถบัสไฟฟ้าแล้วจำนวน 10 คัน และจะทยอยส่งมอบครบ 120 คันภายในเดือนกันยายน 2564 โดยมูลค่าทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท และอยู่ระหว่างเตรียมลงนามสัญญากับลูกค้ารายอื่นเพิ่ม ทำให้คาดว่าปีนี้จะสามารถส่งมอบรถบัสไฟฟ้าได้ 500 คันเป็นนี้โดยใช้โรงประกอบรถของบริษัท ส่วนโรงงานเบตเดอริ์คาดว่าจะสามารถจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ภายในต้นไตรมาส 4/2564 นี้ ทำให้ในช่วงไตรมาส 3/2564 นี้บริษัทจะมีรายได้จากธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า(EV)

เข้ามาในครั้งแรก และมีโอกาสที่จะสร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

● **เดินหน้าธุรกิจประกอบรถ EV**

ทั้งนี้โรงงานของบริษัทที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีกำลังการผลิตโดยสายไฟฟ้าอยู่ที่ปีละ 3,000 คันต่อปี โดยจะนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศมาประกอบร่วมกับชิ้นส่วนสำคัญที่ออกแบบและผลิตในประเทศกว่า 50% ใช้กระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยในการควบคุมการผลิต มีกระบวนการทดสอบมาตรฐานการขับเคลื่อน และรองรับการผลิตได้หลายประเภท เช่น รถตู้ รถโดยสาร และรถบรรทุก เป็นต้น ทั้งนี้ รถโดยสารไฟฟ้าดังกล่าวที่ผลิตโดย AAB จะผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการค้าเสรี ซึ่งจะได้รับสิทธิสนับสนุนทางด้านภาษีอากร

“บริษัทเริ่มส่งมอบรถบัสไฟฟ้าแล้ว หลังการก่อนหน้านี้ติดกระบวนการทางเอกสาร แต่ขณะนี้สามารถส่งมอบรถได้แล้ว และยังคงทยอยส่งมอบได้ต่อเนื่อง ปีนี้ประมาณ 500 คัน ซึ่งในส่วนนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากตามเทรนด์ของการใช้งานรถไฟฟ้า ที่กำลังมา ส่วนโรงงานเบตเดอริ์ก็เริ่มทดสอบแล้ว และจะผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในต้นไตรมาส 4/2564 นี้ ปีนี้ผลประกอบการก็จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ” นายอมร กล่าว

● **ผลงานไตรมาส 3 ไตรกะโดด**

ทั้งนี้ผลประกอบการไตรมาส 3/2564 จะเติบโต ทั้งในช่วงเดียวกันปีก่อนและจากช่วงไตรมาสก่อนหน้า เพราะเริ่มรับรู้รายได้ธุรกิจ EV ที่จะสนับสนุนการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งบริษัท

ยังจะมุ่งเน้นไปกลุ่มรถยนต์ EV เพื่อการโดยสารสาธารณะ ขณะเดียวกันก็มีการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ EV ควบคู่ไปด้วย เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยบวกจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่มีกำลังการผลิตได้ดีจากช่วงไฮซีซั่นที่เป็นหน้าฝนทำให้มีลมแรง

ขณะที่โครงการกรีนดีเซล และ PCM ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้สายธุรกิจไบโอดีเซล ต่อยอดผลิตภัณฑ์ใช้น้ำมันปาล์มดิบที่เป็นสารตั้งต้น ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตร (Patent) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโรงงานผลิตสาร Green Diesel และ Bio-PCM แห่งใหม่ หลังจากที่ได้ทำการติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เริ่มมีการผลิตระยะที่ 1 ด้วยกำลังการผลิตที่ 65 ตันต่อวัน ซึ่งจะทำให้การผลิตผลิตภัณฑ์ Bio-PCM เป็นหลัก ดังนั้นเป็นผลประกอบการของบริษัทจะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินเนเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) ระบุถึง EA ว่าคงค่าแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 76 บาท (SoTP) ซึ่งสะท้อนกิจการใหม่ๆ ของบริษัท EA เป็นหุ้นเด่นของในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนไทย โดยมีเหตุผลจากแนวโน้มกำไรสุทธิที่ดีของบริษัทจากโครงการเพื่อการเติบโตในระดับสูงใหม่ ซึ่งเริ่มเป็นจริงในไตรมาส 3/2564 ยังคงมีความมั่นใจ EA และคาดว่าราคาหุ้นจะปรับขึ้นก่อนบริษัทบันทึกกำไรสุทธิจากธุรกิจ EV และเบตเดอริ์เป็นครั้งแรกในไตรมาส 3/2564 และไตรมาส 4/2564